

อินโดนีเซียทำการค้าไม้กับสหภาพยุโรป ผ่านใบอนุญาต FLEGT

อินโดนีเซียได้ออกใบอนุญาตเฟล็กทีใบแรกเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ด้วยความคาดหวังที่สูงว่าจะช่วยผลักดันราคา และแบ่งส่วนการส่งออกไม้อินโดนีเซียไปยัง EU ซึ่งมันเป็นการคาดหวังที่สมเหตุสมผลโดยมีการให้ข้อมูลมัด และการลงทุนโดยอินโดนีเซีย การสนับสนุนผ่านข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) และข้อกำหนดที่บังคับว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิดที่ส่งออกจากอินโดนีเซียไปยังสหภาพยุโรปในขณะนี้จะต้องได้รับใบอนุญาต และอินโดนีเซียจะไม่ยกเลิกการตั้งข้อกำหนดสำหรับการส่งออกไปอีก ทั้งนี้ ระบบการรับรอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกใบรับรอง FLEGT (ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2010) ได้ถูกบัญญัติให้ใช้กับอุตสาหกรรมไม้ทั้งหมดที่รวมถึงไม้ที่มีการซื้อขายในประเทศ และไม้ที่นำไปใช้กับสวนป่าอุตสาหกรรม (HTI) ป่าสัมปทานตามธรรมชาติ (HPH) และสวนป่าชุมชน (HTR)

หลักฐานบ่งชี้ว่า ใบอนุญาต SVLK ของอินโดนีเซีย และใบอนุญาต FLEGT ได้รับการตอบรับอย่างดีและให้ผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการของอินโดนีเซีย ยกตัวอย่างเช่น จากการรายงานข่าวจากการ์ตาโพสต์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ระบุว่า “มีผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียจำนวนมากกล่าวว่า SVLK ช่วยเพิ่มการส่งออกให้พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป”

รายงานข่าวระบุถึงคำพูดของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รายหนึ่งชาวอินโดนีเซียซึ่งระบุว่า “การใช้ระบบ SVLK ทำให้ผู้ซื้อจากสหภาพยุโรปมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรา และทำให้เราสามารถจำหน่ายได้โดยตรงแก่พวกเขาโดยปราศจากนายหน้า ด้วยเหตุนี้ ทำให้เรารู้สึกสนุกกับผลกำไรที่มากขึ้นภายใต้ฉลากของเราเอง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรในกรณีนี้มีมากถึง ถึง 40% เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มีกำไรเพียง 10% เท่านั้น”

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานคล้ายคลึงกันจากผู้นำเข้าจากสหภาพยุโรป ซึ่งได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ฟอรัมไม้ทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ซึ่งมีหนึ่งในผู้แทนจากสหภาพยุโรป ที่ได้นำเข้าไม้

อินโดนีเซียทำการค้าไม้กับสหภาพยุโรป ผ่านใบอนุญาต FLEGT

อัดจากอินโดนีเซียกล่าวว่า ไม้ที่มาจากประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้นำเข้าและผู้ส่งออกมีการกักตุนสินค้าที่ได้รับการรับรองจากใบอนุญาต FLEGT

เขากล่าวว่าใบอนุญาต FLEGT ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสหภาพยุโรปมากขึ้น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายไม้อัดในอินโดนีเซีย และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปรากฏอยู่ในตลาดมากขึ้น เขากล่าวว่า ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรอินโดนีเซียก็จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจในสหภาพยุโรปจะเข้มงวดมากขึ้น และมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ในแต่ละผู้ประกอบการนี้เป็นเพียงรายงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ให้การสนับสนุน แต่ก็ยังมีบางรายงานที่ยังสงสัย และตั้งคำถามว่าใบรับรอง FLEGT สามารถนำไปสู่การขยายตัวในการส่งออก และคุ้มค่าจริงหรือไม่

ที่มา: http://www.ihb.de/wood/news/Indonesia_timber_exports_FLEGT_EU_52042.html